

## เลขาฯสปก.สั่งชะลอยึดที่นายทุนสวนปาล์ม

กรุงเทพฯ ● เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. แหล่งข่าวในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่า สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร ได้ประสานกับกองทัพอากาศที่ 4 เข้ายึดคืนที่ดินสวนปาล์มจำนวน 6,083 ไร่ จากบริษัท สไทยนัมมันท์ จำกัด ภายหลังที่บริษัทได้หมดอายุสัมปทานกับกรมป่าไม้เมื่อ 2552 และได้มีการยื่นขอใบอนุญาตแผ้วถางกับจังหวัดมาต่อเนื่อง และที่ผ่านมาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ได้มีประเด็นขัดแย้งเรื่องอำนาจในการดูแลที่ดินกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาต่อเนื่อง จนกระทั่งมี ม.44 ในเรื่องนี้ออกมา และ ส.ป.ก.ได้ออกประกาศ ส.ป.ก.ที่ 8/2559 เรื่องกำหนดพื้นที่เป้าหมายการดำเนินการกับผู้ครอบครองที่ดิน ส.ป.ก.ลงวันที่ 12 ก.ค. 59 และคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือวินิจฉัยประเด็นที่ ส.ป.ก.และกรมป่าไม้หารือได้ข้อยุติว่าที่ดินดังกล่าวเป็นอำนาจของ ส.ป.ก.

“ทั้งนี้ ส.ป.ก.จังหวัดได้หารือกับทางฝ่ายความมั่นคง ตามที่ ม.44 คำสั่ง คสช.ที่ 36/59 กำหนดว่าหาก ส.ป.ก.ดำเนินการไม่ได้ให้ขอความร่วมมือกับฝ่ายทหาร สปก.จังหวัดจึงเตรียมติดประกาศให้ผู้ครอบครองรับทราบว่าจะเข้าดำเนินการในวันที่ 12 มิ.ย.61 แต่ปรากฏว่านายสุรจิตต์ อินทรชิต เลขาธิการ ส.ป.ก.ได้มีหนังสือมายัง ส.ป.ก.จังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรว่า ได้รับทราบเรื่องการสั่งให้บริษัทหรือของออกจากพื้นที่แล้ว แต่ยังเพิกเฉยและครอบครองทำประโยชน์ต่อ ส.ป.ก.จังหวัดจึงเตรียมเข้ายึด 12 มิ.ย. ทั้งนี้ เพื่อให้การดำเนินการในพื้นที่เป้าหมายเกิดสัมฤทธิ์ผลปราศจากข้อโต้แย้ง รว.เกษตร

และสหกรณ์ได้แจ้งให้ ส.ป.ก.ชะลอการดำเนินการต่างๆ ในพื้นที่ดังกล่าวไปจนกว่าจะทราบผลการดำเนินการของกระทรวงทรัพยากรฯ” แหล่งข่าวระบุ

ทั้งนี้แหล่งข่าวระบุว่า ที่ผ่านมาหลังจากมี ม.44 ยึดที่ดินสวนปาล์มบริษัทดังกล่าวพบว่าตลอดปี 2560-61 ไม่มีการดำเนินการใดๆ โดยมีการอ้างหนังสืออนุญาตแผ้วถางที่ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาตให้เข้าทำประโยชน์มาอ้างครอบครองต่อเนื่อง จนมาปัจจุบันมีเกษตรกรในพื้นที่ที่ไม่มีที่ดินทำกินและขึ้นทะเบียนขอจัดที่ดินทำกินตามมติของคณะกรรมการที่ดินแห่งชาติ (คทช.) รายละ 6 ไร่ก็ยังไม่สามารถนำมาจัดให้ได้

หลังจากนั้นพบว่านาย กฯ ได้ให้นายทหารมาติดตามเรื่องการจัดที่ดิน แต่พบว่า ส.ป.ก.ยังไม่เคยขอความร่วมมือกับทหารในการเข้าพื้นที่ เมื่อนายกฤษฎา บุญราช รว.เกษตรฯ และนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รว.มหาดไทยเรื่องจึงสั่งการให้ ส.ป.ก.ดำเนินการ โดยมีรายงานว่านายกฤษฎาได้โทรศัพท์หารองผู้ว่าราชการจังหวัด ถามรายละเอียดและประเด็นที่ชะลอกันมาเกือบสองปีโดยไม่ทำอะไร เมื่อได้คำตอบนายกฤษฎาไม่พอใจมากจึงหารือกับนายวิวัฒน์ จากนั้นทั้งสองคนไฟเขียวให้ ส.ป.ก.จังหวัดดำเนินการ จนกระทั่งหารือฝ่ายความมั่นคงและเตรียมเข้าปักป้ายแจ้งให้รู้วันที่ 12 มิ.ย. ซึ่งเป็นวันที่เกษตรกรกว่า 400 คนมีมติว่าจะเข้าพื้นที่สวนปาล์มเพื่อจับจองที่ดินในวันเดียวกัน แต่ปรากฏว่าเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.กลับมีหนังสือจากเลขาธิการ ส.ป.ก.อ้างว่า รว.เกษตรฯ ให้ชะลอการดำเนินการใดๆ ออกไปก่อน.